



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๑๒,๕๙๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศวเผยแนวทางบริการวิชาการชุมชน นโยบาย1จว.1มหา'ลัย-เน้นชาวบ้านเข้มแข็ง

รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้อิสระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยระหว่างการสัมมนาด้านการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมของ มศว ว่า ที่ผ่านมามงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของ มศว ได้งบประมาณทั้งสิ้น 68 ล้านบาท สำหรับในปี 2556 งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 115 ล้านบาท และปี 2557 งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 116 ล้านบาท งบประมาณที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการที่ มศว เน้นการดูแลพื้นที่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ไหน หรือใกล้เคียงกับจังหวัดไหน ให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลเป็นที่เลี้ยงให้จังหวัดนั้นๆ ในส่วนของ มศว รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ จ.นครนายก และ จ.สระแก้ว งบประมาณงานด้านบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นทุกปีถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยที่ต้องใส่ใจมากขึ้น เพราะงบประมาณที่เพิ่มขึ้นหมายถึงภาษีของประชาชนที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัย จึงต้องรับฟังความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ให้มากขึ้น ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และติดตามผลเพื่อให้งานลงพื้นที่เกิดผลสัมฤทธิ์

รองอธิการบดี มศว กล่าวว่าการทำงานต้องเชื่อมโยง

หลายๆ ส่วนเข้าหากัน ขณะแต่ละคณะต้องทำงานร่วมกันให้ได้ ซึ่งบูรณาการมากและหลากหลายคณะ หลากหลายหน่วยงานก็จะยิ่งเกิดประโยชน์กับทางชุมชน อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณได้ด้วย จะเห็นว่าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของ มศว จะไม่มีการทำงานซ้ำซ้อน เพราะใช้โครงการ ใช้วิธีการบริหารด้วยการพูดคุย ประชุมกันก่อนที่จะเขียนโครงการ

“การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของ มศว มียุทธศาสตร์และการวางแผนอย่างเป็นระบบ และไม่ทอดทิ้งพื้นที่เดิมเคยไปให้บริการมาก่อน เพราะการจะทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีความเข้มแข็งได้ต้องอาศัยความต่อเนื่องและติดตามผลอย่างจริงจัง ก่อนจะลงพื้นที่หรือเปิดพื้นที่ใหม่ๆ โดยการทำงานบริการวิชาการนั้นเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของ มศว นอกจากจะเน้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวบ้านแล้ว ยังเน้นให้ชาวบ้านพึ่งพาตัวเองให้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน มีความสุขและเกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” รองอธิการบดี มศว กล่าว

